



Thai Union Group PCL

Environmental, Occupational
Health, Safety, and Energy
Conservation (EHS&En) Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน (EHS&En)

ไทยยูเนี่ยนถือเอาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานเป็นเสาหลักสำคัญ ในการมุ่งมั่นสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศของ กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่าง ธุรกิจของเรา พนักงาน สังคม และระบบนิเวศน์ เราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน อุตสาหกรรมอาหารทะเล ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจเชิงรุกในการต่อสู้กับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานของเรา พร้อมทั้งการผลักดันการดำเนินธุรกิจให้มี มาตรฐานมากกว่าความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงกลายมาเป็นพันธสัญญา ดังต่อไปนี้

- ความสอดคล้องตามข้อกำหนดและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง: เราถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และข้อกำหนดของลูกค้า รวมไปถึงข้อตกลงต่างๆ ในระดับสากลที่เรามีข้อตกลง ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน
- การลดความเสี่ยงและผลกระทบ: การผนวกเอาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินใจดำเนินธุรกิจของเราอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางกั้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ปลอดภัย การดำเนินงานในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงาน
- วัฒนธรรม: เราจะสร้างเสริมพฤติกรรมความเป็นผู้นำและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ พลังงาน ทั่วบุคลากรทุกระดับในองค์กร และคู่ค้าของเรา เพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีให้เกิดขึ้นจริงในด้านด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ ปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน
- การมีส่วนร่วม: เรามุ่งมั่นการสร้างกลยุทธ์และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานที่มา จากการผสมผสานมุมมองความสามารถและประสบการณ์ ผ่านการร่วมมือกันระหว่าง บุคลากรของเรา ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย อื่นๆ
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เราจะเฝ้าติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ พลังงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการทวนทวนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดับสู่การดำเนินธุรกิจใ นอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก



นายคมกฤษ ซอโณ

ผู้อำนวยการกลุ่มความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



นายเชน นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหาร



นายธีรพงศ์ จินศิริ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร